

Số: /BC-HĐND

Lệ Thủy, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện

Sau Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), các Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 8,9) của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo ban hành các nghị quyết theo quy định, đồng thời gửi đến UBND huyện, các phòng ban, đơn vị, cơ sở để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để báo cáo kết quả Kỳ họp và nội dung các nghị quyết mà HĐND huyện đã ban hành để cử tri và Nhân dân được rõ.

Các nghị quyết của HĐND huyện được triển khai kịp thời, giải quyết được các vấn đề quan trọng mà thực tế đặt ra như: kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án Quốc gia đi qua địa bàn huyện; phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023; nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đầu tư công.

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện, các phòng ban, đơn vị tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp

Sáu tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã chuẩn bị và tổ chức 03 kỳ họp HĐND huyện, gồm: Kỳ họp thứ 8,9 (Kỳ họp chuyên đề), Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

Kỳ họp thứ 8 được tổ chức vào ngày 14/02/2023. Kỳ họp thứ 9 được tổ chức vào ngày 03/4/2023. Đây là các kỳ họp nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trong năm 2023 theo đề nghị của UBND huyện. Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND

huyện đã thông qua 02 nghị quyết, tập trung vào lĩnh vực đầu tư công và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của Quốc gia đi qua địa bàn. Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện đã thông qua 04 nghị quyết quan trọng, tập trung vào việc phân bổ chi tiết nguồn vốn triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025; phân bổ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và triển khai xây dựng công trình Sở chỉ huy diển tập khu vực phòng thủ huyện Lê Thủy năm 2023.

Về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023): đây là Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác. Do đó, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành liên quan sớm tổ chức Hội nghị liên tịch, thống nhất nội dung, chương trình và kế hoạch tổ chức Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét 22 loại báo cáo như thường lệ, xem xét và thông qua 05 tờ trình của UBND huyện và 01 tờ trình của Thường trực HĐND huyện kèm các dự thảo nghị quyết liên quan. Thường trực HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị nội dung và chỉ đạo chuẩn bị tài liệu gửi đại biểu đúng thời gian quy định.

3. Hoạt động giám sát

Trên cơ sở Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Chương trình số 04/CT-HĐND ngày 13/01/2023 của Thường trực HĐND huyện về Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND huyện năm 2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và các Kết luận của Chủ tọa kỳ họp. Qua kiểm tra, giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy, nhìn chung UBND huyện, các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Kết luận của chủ tọa kỳ họp HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện đã thành lập 02 Đoàn giám sát: (1) Đoàn giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2022"; (2) Đoàn giám sát tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 7 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XXI; điều hòa, phối hợp với hai Ban HĐND huyện giám sát 02 chuyên đề theo kế hoạch¹.

(Kết quả giám sát cụ thể có báo cáo riêng trình tại Kỳ họp).

¹ Ban KT-XH HĐND huyện giám sát chuyên đề: Tình hình thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2021 - 2022. Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề: Việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện năm 2021 - 2022.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ đạo các Ban HĐND huyện theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân của các phòng ban, đơn vị; việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện đã được triển khai theo đúng nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác giám sát được thực hiện có hiệu quả, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị để có đánh giá sát thực tế và toàn diện.

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Công tác phối hợp, tổ chức hội nghị TXCT ngày càng chặt chẽ, dân chủ và chất lượng hơn. Sau Kỳ họp thứ 7, trước Kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri 02 cuộc tại 20 điểm.

Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo rà soát, phân loại, tổng hợp 30 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết, kịp thời đề nghị UBND huyện và các phòng ban, đơn vị, cơ sở liên quan xem xét, kiểm tra, giải quyết và trả lời cho cử tri rõ². Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực Lệ Thủy, UBMTTQ Việt Nam huyện tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền của tỉnh và Trung ương chuyển Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, kiến nghị tỉnh và Trung ương xem xét, giải quyết.

5. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân

Sáu tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã tham gia đầy đủ các phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của huyện theo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy và Ban tiếp công dân huyện. Không có đơn thư của công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện.

6. Về giải quyết các nội dung phát sinh sau Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XXI

Trong quá trình điều hành, phối hợp, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thẩm định và có văn bản trả lời đối với 04 Tờ trình của UBND huyện liên quan đến vấn đề ngân sách, tạo điều kiện để UBND huyện kịp thời chỉ đạo, điều hành triển khai thực³. Phối hợp UBND huyện kiểm tra, khảo sát các công trình đầu tư sử dụng nguồn vốn các chương trình MTQG khởi công năm 2023.

² Sau KH thứ 7: 10 ý kiến. Trước KH thứ 10: 20 ý kiến (chuyển 12 ý kiến đến các phòng ban, đơn vị; 08 ý kiến đến xã Ngư Thủy).

³ (1) Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022 để bố trí cho công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê nội đồng kết nối với đê bao Thượng Mỹ Trung, xã Hồng Thủy, với số tiền 3.000 triệu đồng (Ba tỷ đồng). (2). Bố trí nguồn vốn vượt thu ngân sách huyện năm 2022 để đầu tư xây dựng công trình: Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lệ Thủy năm 2023 với số tiền 3.000 triệu đồng (Ba tỷ đồng). (3) Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023 tiếp tục thực hiện với số tiền 99.472.900.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, bốn trăm bảy mươi hai

7. Một số hoạt động khác

Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND năm 2023, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện để triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị Thường trực HĐND huyện theo định kỳ và khi có công việc đột xuất để đánh giá, rà soát các hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp HĐND huyện. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong GPMB công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn đi qua huyện Lê Thủy).

Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, hai Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện lấy ý kiến đề xuất về nội dung, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng cho Thường trực HĐND, hai Ban HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 156 đại biểu tham gia.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 đoàn đại biểu HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch ở các tỉnh phía Nam.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, đồng bào miền núi...nhân dịp lễ, tết. Tham dự các Hội nghị, cuộc họp do Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, HĐND tỉnh và các ngành tổ chức.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2023 đã đề ra, triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, các nghị quyết của HĐND huyện được phổ biến kịp thời đến mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần giải quyết được các vấn đề quan trọng, cấp thiết mà thực tiễn đặt ra; công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp đảm bảo chất lượng, kịp thời; hoạt động giám sát tiếp tục được chú trọng triển khai, tập trung vào những chuyên đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc; việc cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của huyện; chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND huyện ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ

triệu, chín trăm nghìn đồng); (4) Tờ trình số 1448/TTr-UBND ngày 19/6/2023 của UBND huyện về việc đề nghị cho ý kiến sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tạm cấp kinh phí phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của BCH Đảng bộ và HĐND huyện.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Việc gửi tài liệu đề đại biểu nghiên cứu trước các kỳ họp chuyên đề có lúc chưa kịp thời.

- Việc tiếp xúc cử tri chưa có đổi mới về hình thức, thành phần, đối tượng tiếp xúc cử tri chưa đa dạng; một số điểm tiếp xúc có rất ít cử tri tham gia.

- Một số Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện chưa phát huy hết trách nhiệm theo quy định, chưa tích cực tham gia ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện và nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Các tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân:

- Đa số các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND huyện trình HĐND huyện để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp thường lệ gửi đến Thường trực HĐND huyện gần ngày diễn ra kỳ họp; thời gian chỉ đạo các Ban HĐND huyện gấp rút nên gây khó khăn cho việc thẩm tra, vì thế tài liệu gửi đến đại biểu sát ngày tổ chức kỳ họp nên đại biểu ít có thời gian nghiên cứu.

- Hoạt động tiếp xúc cử tri chỉ được tổ chức định kỳ theo quy định (trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND), vì vậy, cử tri có xu hướng gửi ý kiến kiến nghị qua kênh tiếp công dân để được trả lời, giải quyết kịp thời.

- Đa số đại biểu là kiêm nhiệm, bận công tác chuyên môn nên việc giành thời gian cho công tác HĐND huyện còn ít.

2. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan quan tâm, chú trọng hơn trong việc chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND huyện; gửi các văn bản đến Thường trực HĐND huyện đúng quy định; khi có nhiệm vụ phát sinh cần giải quyết giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện cần sớm có tờ trình gửi Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện. Thường xuyên chỉ đạo việc giải quyết, trả lời đơn thư, khiếu nại của công dân; giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, các kết luận giám sát hoặc kết luận tại kỳ họp.

- Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện tổ chức sinh hoạt, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu theo quy định, tích cực nghiên cứu để có ý kiến phát biểu thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Thường trực HĐND huyện tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau đây:

1. Phối hợp với Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức TXCT để đại biểu HĐND báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri; tuyên truyền, phổ biến để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện.

2. Phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

3. Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện trong Quý III và Quý IV năm 2023. Tổ chức giám sát thường xuyên tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Thường trực HĐND huyện tại các phiên họp, các đợt giám sát thường xuyên; giám sát việc giải quyết những vấn đề nổi lên được cử tri và dư luận quan tâm.

4. Tổ chức có hiệu quả Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XXI và các kỳ họp chuyên đề phát sinh (nếu có) theo quy định.

5. Phối hợp với Ban tiếp công dân huyện để tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định.

6. Thường xuyên phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực Lệ Thủy trong các hoạt động; tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, hướng dẫn hoạt động của HĐND xã, thị trấn; hướng dẫn HĐND cấp xã tổ chức các kỳ họp theo quy định.

7. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trên đây là tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT. HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- HĐND các xã, thị trấn;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Thanh Thủy

